



## Quy tắc Cải thiện Cơ sở Phát thải: Miễn trừ Quy tắc 15 mét


Quy tắc Cải thiện Cơ sở Phát thải tác động đến tất cả các cơ sở tạo chất thải nguy hại và bao gồm hơn 60 thay đổi nhằm làm rõ các yêu cầu hiện có, tăng tính linh hoạt và cải thiện bảo vệ môi trường. Phiếu thông tin này tập trung vào những thay đổi được thực hiện đối với quy tắc 15 mét.


### Ai bị ảnh hưởng?

Điều khoản trong Quy tắc Cải thiện Cơ sở Phát thải chỉ áp dụng cho các cơ sở phát thải số lượng lớn (LQG) không thể đáp ứng yêu cầu lưu trữ chất thải dễ cháy hoặc chất thải dễ phản ứng cách địa điểm 15 mét hoặc 50 feet.



### Lợi ích chính

 **Linh hoạt hơn** – Các cơ sở phát thải số lượng lớn có địa điểm nhỏ giờ đây có thể tuân thủ quy định bằng cách xin miễn trừ.

 **Duy trì sự bảo vệ** - Đơn vị có thẩm quyền được ủy quyền với mã báo cháy sẽ giúp LQG xác định địa điểm an toàn và thiết thực để lưu trữ các thùng chứa chất thải dễ cháy hoặc dễ phản ứng.

### Điều gì đã thay đổi

Không có ngoại lệ, các quy định trước đây yêu cầu cơ sở phát thải phải lưu trữ chất thải dễ cháy hoặc chất thải dễ phản ứng ở cách xa địa điểm của cơ sở ít nhất 15 mét, hoặc 50 feet. Điều khoản mới, có hiệu lực ở Oregon kể từ ngày 1/1/2022, cho phép các LQG nộp đơn xin phép cơ quan được ủy quyền có thẩm quyền miễn trừ yêu cầu này đối với từng địa điểm cụ thể theo các quy tắc cứu hỏa, chẳng hạn: thống đốc cứu hỏa hoặc sở cứu hỏa địa phương. Cơ quan này không buộc phải cung cấp miễn trừ. Nếu sự miễn trừ được cung cấp, cơ quan được ủy quyền sẽ giúp LQG xác định một địa điểm an toàn và thiết thực để lưu trữ các thùng chứa chất thải dễ cháy hoặc dễ phản ứng. Trong khi tích tụ chất thải nguy hại dễ cháy hoặc chất thải dễ phản ứng trong khu vực, cơ sở phát thải phải lưu giữ hồ sơ có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Việc miễn trừ có thể được xem xét, theo yêu cầu của DEQ.

### Tại sao thay đổi?

Việc duy trì các khu vực lưu trữ cách xa địa điểm 15 mét, hoặc 50 feet, có thể không khả thi, đặc biệt là ở khu vực thành thị nơi một địa điểm đôi khi có kích thước nhỏ hơn 100 feet.

### Tìm thêm thông tin ở đâu?

Toàn bộ quy định có thể tìm thấy tại 40 CFR 262.17(a)(1)(vi). Ủy ban Chất lượng Môi trường đã thông qua quy định này bằng tham chiếu trong Quy tắc Hành chính Oregon 340-100-0002.

### Có câu hỏi?

DEQ sẽ giúp quý vị dễ dàng tìm câu trả lời. Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, ngoài quy định, vui lòng truy cập [oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup](https://oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup).

### Các định dạng thay thế

DEQ có thể cung cấp theo yêu cầu các tài liệu ở định dạng thay thế hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi DEQ theo số 800-452-4011 hoặc gửi email đến [deqinfo@deq.state.or.us](mailto:deqinfo@deq.state.or.us).